





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
5 มีนาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> กัญชา</p> <p>1. แนะนำใช้กัญชาอย่างเหมาะสม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยโพสท์</p> <p>- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เตือนประชาชนใช้กัญชาให้เหมาะสม เห็นประโยชน์ใช้ทางการแพทย์และต่อยอดเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติ ที่สำคัญควรใช้อย่างเข้าใจ และถูกต้อง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) 2565 มีข้อกำหนดการใช้กัญชาชัดเจนว่า ให้ใช้กัญชาได้ในผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เด็กวัยเรียนเยาวชนไม่สามารถใช้กัญชาได้ รวมทั้งสตรีมีครรภ์ หญิงให้นมบุตรก็ไม่สามารถใช้กัญชาได้</p> <p>2. ชี้แจงกรณีต่างชาติเตือนระวังอาหารไทยผสมกัญชา สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (pptvhd36, TNN, prd)</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีมีรายงานข่าวระบุถึงทางการของต่างประเทศมีคำเตือนประชาชนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย ให้ระมัดระวังการบริโภคอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาที่อาจพบได้ โดยทั่วไปว่า รัฐบาลไทย สธ. มีการดูแลและควบคุมอย่างรัดกุม มีกฎหมายกำหนดให้ร้านอาหารทุกแห่งที่จำหน่ายเมนูที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง ต้องปิดป้ายแสดงชัดเจนเพื่อการตัดสินใจเลือกรับประทาน โดยหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะได้รับโทษตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข นอกจากนี้ สธ. ได้จัดทำคู่มือ ภาษาอังกฤษ “10 Things Tourists need to Know about cannabis in Thailand” เผยแพร่แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจการใช้กัญชา กัญชง ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ว่า ที่ต่างประเทศเตือนประชาชนให้ระวังกัญชาในอาหารไทยถูกต้องแล้ว เพราะนโยบายกัญชาเสรีของคนบางกลุ่มนั้น คนไทยเองยังต้องระวัง</p>	-
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>นายกฯ แอดมิท</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสท์, มติชน, ch3plus, newtv, ejan, isaranews, topnews, thereporter)</p> <p>- ช่วงเช้าวันที่ 4 มี.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรรมว.กลาโหม เข้าพบแพทย์ที่ รพ.พระมงกุฎเกล้า เพื่อตรวจดูอาการมือข้างขวาบวม ซึ่งเริ่มมีอาการมา 2-3 วันแล้ว ขณะที่ลงพื้นที่หลายจังหวัด เบื้องต้นพบว่ามีอาการอักเสบรุนแรงที่บริเวณมือด้านขวาก็ต้องให้ยาปฏิชีวนะ และพักรักษาในรพ. 1 คืน แพทย์ให้หยุดภารกิจไปราชการต่างจังหวัด 5-7 วัน ทั้งนี้มีรายงานว่าอาการบวมดังกล่าวมาจากอาการข้ออักเสบคล้ายนิ้วล็อก ไม่สามารถกำมือได้ทั้งหมด ลักษณะคล้ายอาการของโรคเกาต์เทียม</p>	-
<p>เปิดอาคารอุบัติเหตุและผู้ป่วยนอก รพ.แก่ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, thailandplus, thaigov)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานเปิดอาคารอุบัติเหตุและผู้ป่วยนอก 6 ชั้น รพ.แก่ง จ.ระยอง รองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และประชาชนที่เจ็บป่วยในพื้นที่และใกล้เคียง ตามแผนพัฒนาจังหวัดระยอง ในโครงการระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)</p>	-
<p>ชื่นชม รพ.แก่งกระเจาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, thailandplus, acnews, thecoverage, hfocus, thaigov)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบาย สธ. ที่ รพ.แก่งกระเจาน จ.เพชรบุรี พร้อมชื่นชม รพ.แก่งกระเจาน จัดระบบดูแลผู้ป่วยตามบริบทพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง พื้นที่ห่างไกล ให้เข้าถึงการรักษาอย่างครอบคลุม สร้างเครือข่ายสาธารณสุขดูแลสุขภาพประชาชนผ่าน Tele Health ช่วยผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้พิการได้รับการดูแลครบ 100% วางระบบส่งต่อผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลร่วมกับชุมชน ช่วยให้ถึงมือแพทย์เร็วขึ้น</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผ่าคลอดเสี่ยงผลกระทบต่อแม่-ลูกไทยสูง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์ คอลัมน์ คุณหมอชอบอก)</p> <p>- นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ สูตินรีแพทย์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และโฆษก รพ.รช. เผยว่า ทุกวันนี้อัตราการผ่าตัดคลอดประเทศไทยอยู่ที่ 50% ปัจจัยเกิดจาก 2P คือ 1.Pregnant หรือตัวคนท้องเอง และ 2.Provider ผู้ให้การรักษา ซึ่งแพทย์ได้ให้คำแนะนำอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การผ่าคลอดมีผลเสียต่อแม่และลูกทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยระยะสั้นแม่มีโอกาสเสียเลือด แผลติดเชื้อ อันตรายต่อวัยช้ำข้างเคียงมากขึ้น ส่วนเด็กออกมาเวลาดูนมจากเต้าน้อยลง เพราะแม่สะสมเสียจากการถูกดมยา และลูกจะได้รับเชื้อแบคทีเรียตัวที่อยู่ในช่องคลอดลดลง ทำให้มีโอกาสเกิดภูมิแพ้มากขึ้นในช่วงแรกของชีวิต ส่วนผลกระทบระยะยาว แม่จะท้องลูกคนถัดไปยากขึ้น มีโอกาสเกิดภาวะรกฝังลึกเกาะแน่น ครั้งต่อไปต้องผ่าตัดคลอด มีโอกาสต้องถูกตัดมดลูกออก ปวดท้องน้อยเรื้อรัง เลือดออกกะปริดกะปรอย</p>	-
<p>วัยรุ่นไทยมีภาวะอ้วน</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, TNN, js100, mcot)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า วันที่ 4 มิ.ย.เป็นวันโรคอ้วนโลก จากการเฝ้าระวังภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในเด็กของ สธ. พบว่า เด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 9.13% เด็กวัยเรียน 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 13.4% และเด็กวัยรุ่น 15-18 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 13.2% ติด 1 ใน 3 ของอาเซียน คาดปี 2573 ประชากรอายุต่ำกว่า 20 ปี จะมีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนสูงขึ้นเกือบร้อยละ 50 สาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมกรกินอาหารที่มีปริมาณไขมัน น้ำตาล และโซเดียมสูง ดังนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครอง และโรงเรียน จึงควรสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กในการเลือกซื้ออาหารและส่งเสริมโภชนาการที่ดีให้ครบ 5 หมู่ ปริมาณที่เหมาะสม เลือกเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ขนมหวานไม่ควรเกิน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ควรออกกำลังกายอย่างน้อย 60 นาทีทุกวัน แต่ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ส่วนพฤติกรรมนอน เด็กอายุ 6-13 ปี ควรนอนหลับสนิทวันละ 9-11 ชั่วโมง เด็กอายุ 14-17 ปี วันละ 8-10 ชั่วโมง ช่วยพัฒนาสมรรถภาพของหัวใจ สมอง การเจริญเติบโต ให้สมวัย สูงสมส่วน และแข็งแรง</p>	-
<p>พัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงแรม</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก) เว็บไซต์ (thailandplus, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่ประเทศไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัว ตั้งแต่ 11 ต.ค. 2565 ได้รับแจ้งพบนักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับจากการเข้าพักที่โรงแรมในประเทศไทยในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นผู้ติดเชื้อยืนยันโรคติดเชื้อในกระแสเลือด จำนวน 4 ราย ซึ่งกรมควบคุมโรคร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่และดำเนินการควบคุมโรคแล้ว พบเชื้อก่อโรคในโรงแรมที่นักท่องเที่ยวเข้าพัก โรคนี้เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิดเฉียบพลันจากสิ่งแวดล้อม เชื้อก่อโรคได้แก่เชื้อ Legionella pneumophila จากการปนเปื้อนกับละอองน้ำและเข้าสู่ร่างกายผ่านทางเดินหายใจ</p> <p>- นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผอ.ส.ปค. เผยว่า ได้รับมอบหมายจากกรมควบคุมโรค จัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้แทนสมาคมโรงแรมไทย ผู้บริหารโรงแรม เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบน้ำใช้ ระบบปรับอากาศของโรงแรม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อให้รับรู้สถานการณ์โรคติดเชื้อในกระแสเลือด นโยบายการป้องกันควบคุมโรค วิธีทำลายเชื้อในห้องพักและสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามแนวทางมาตรการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการประเภทโรงแรมที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด</p>	-
<p>โครงการหน่วยแพทย์อาสา</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, prd)</p> <p>- ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสา ซึ่งมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทย์สภา สถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 ร่วมกันจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายเป็นพระกุศล แต่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อตรวจสุขภาพให้แก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 1,000 รูป ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา จำนวน 10 สาขาเฉพาะทาง</p>	-
<p>ถ่ายโอน รพ.สต.</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook, hrdo.org)</p> <p>- นายรัชกี สารี เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) กรรมการฝ่ายยุทธศาสตร์ชมรม ผอ.รพ.สต. (ประเทศไทย) กล่าวถึงการถ่ายโอน รพ.สต. ต้องแยก 2 ประเด็น คือ 1. คนที่อยากไปมีเหตุผลคือ เรื่องของ Career path และเรื่องของงบประมาณ สธ. จัดสรรผ่าน CUP ผ่าน คปสอ. ขณะที่ รพ.สต. ไม่ได้เป็นหน่วยงานภูมิภาคในโครงสร้างกระทรวง เพราะโครงสร้างหยุดแค่ สสอ. รพ.สต. ไม่มีอำนาจบริหารจัดการงบประมาณเอง ต้องผ่าน รพ. ซึ่งจะมีวิธีการจัดสรรตามเกณฑ์</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ตามรูปแบบ ส่วนเรื่องวัสดุอุปกรณ์ แม้ รพ.สต. จะมีศักยภาพ มีคน แต่อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ใหญ่ ๆ ได้มามาก บางอุปกรณ์เก่าจนชำรุดหมด เมื่อเปรียบเทียบกับ รพ.สต. ที่ย้ายไปอยู่กับ อปท. ก่อนหน้านี้ หลายแห่งก้าวหน้า บางแห่งเป็น รพ.ขนาดย่อมในพื้นที่ จ้างแพทย์ จ้างนักกายภาพบำบัดมาประจำได้ บุคลากรมีครบทุกสายงานที่ รพ.สต.ของกระทรวงไม่มี และมี on top ให้ รพ.สต 1.2-1.5 ล้านบาท ตามขนาด ซึ่ง อยู่ สธ. มึงบให้ระดับนี้น้อยมาก ส่วนใหญ่ได้แค่ไม่กี่หมื่นต่อปี ประเด็นสำคัญคือเรื่องภาระงานเยอะมาก อยากได้เงินเพิ่มต้องคีย์ตัวชีวิตให้ทัน ผลคือไม่สามารถลงชุมชนได้เต็มที่ กลายเป็นหมอน้ำจิ้มมากกว่าหมอชุมชน</p> <p>- 2. ปัญหาความเชื่อมโยงของบริการสาธารณสุขแต่ละระดับ การส่งออกจาก รพ.สต. ไป รพช. ไป รพท. รพศ. หรือการประสานงานด้านสุขภาพ นโยบายสำคัญถ้าอยู่ที่องถิน นพ.สสจ. หรือ ผอ.รพ. อาจจะสั่งการ ผอ.รพ.สต. โดยตรงไม่ได้ ทำได้แค่เป็นพี่เลี้ยง ไปดูแลได้แต่สั่งการไม่ได้ และถ้าผู้บริหารท้องถิ่นไม่ได้เอาด้วยก็จะยิ่งลำบาก แต่อาจจะมีการปรับตัว อาจมีการประสานทำ MOU ระหว่าง สป.สธ. กับ อปท. โดยต้องมีระดับบนคอยเชื่อมประสาน</p> <p>- ส่วนที่บอกว่าอาจจะมีการเอา รพช. กับ รพท. ตามไปนั้น เป็นเรื่องยาก ที่ รพ.สต. อยากไปเยอะเพราะผู้บริหาร รพ.สต. อยากไป เพราะอยู่กับสธ. ไม่มีความก้าวหน้า แต่ รพช. ผู้บริหารคือแพทย์ ศักดิ์ศรีความเป็นวิชาชีพแพทย์อยู่กระทรวงสาธารณสุขดีกว่าอยู่แล้ว</p>	
<p>1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ)</p> <p>- น.ส.ตรีสุข เทียนทอง รมว.ศธ. เป็นประธานเปิดโครงการ “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอรูสุขภาพ” จังหวัดสระแก้ว โดยความร่วมมือระหว่าง สธ. ร่วมกับ ศธ. เพื่อพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตช่วงเด็กวัยเรียนวัยรุ่น มุ่งให้เด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21</p>	-
<p>เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ mcot</p> <p>- นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานฯ ลงนามร่วมกับ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประกาศเจตนารมณ์ในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคไข้หวัดนก ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว โดยนำแนวทางการปฏิบัติของสุขภาพคน สุขภาพสัตว์ และสิ่งแวดล้อมไว้ด้วยกัน พร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานสุขภาพหนึ่งเดียว (Coordinating Unit for One Health) ซึ่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ของทั้ง 3 หน่วยงานจะทำงานร่วมกัน แบ่งปันข้อมูล เตรียมการรับมือโรคไข้หวัดนก (H5N 1) และเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคไข้หวัดนก โดยเฉพาะบริเวณด่านช่องทางเข้า – ออกพื้นที่ชายแดน</p>	-
<p>หน่วยโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, acnews, thailandplus)</p> <p>- นพ.นรเทพ อัครพัชระ นพ.สสจ.ระนอง เผยความสำเร็จหน่วยโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ (Mobile Stroke Unit) จากสถาบันประสาทวิทยา ขณะประจำการที่ รพ.ระนอง 1 เดือน ได้ออกปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนำส่งจากอำเภอกระบุรี ที่ตลาดกลางยางระนอง ผลการปฏิบัติการสามารถช่วยให้ผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤติ ก่อนส่งรักษาต่อเนื่องจนใช้ชีวิตได้เป็นปกติ</p>	-
<p>“สอน. บัดดี” บริการสุขภาพเชิงรุก สื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์ คอลัมน์ Hightlight News)</p> <p>- สธ. ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี สสส. ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนา ระบบ "สอน. บัดดี" เพื่อจัดเก็บข้อมูลการให้บริการสุขภาพประชาชนเชิงรุก รวมถึงข้อมูลการสำรวจหรือการเยี่ยมบ้านที่มีการดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ให้เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อพัฒนาระบบให้ครอบคลุมการให้บริการด้านดิจิทัลสุขภาพมากขึ้น จนท. สามารถออกปฏิบัติงานและบันทึกข้อมูลได้ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต สะดวกต่อการเข้าถึงชุมชนท้องถิ่น</p>	-
<p>ฝุ่น PM2.5 สื่อนำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, ch3plus)</p> <p>- ภาคเหนือวิกฤติ ค่า PM2.5 ยังพุ่งเกินค่ามาตรฐาน ที่ จ.พะเยา ลำปาง เชียงใหม่ และเชียงราย พบผู้ป่วยทางเดินหายใจเพิ่มกว่า 10% ค่าฝุ่นสูงสุดที่ ต.แม่ปะ แม่สออด จ.ตาก ถึง 196 มคก./ลบ.ม. กรมควบคุมมลพิษคาด 17 จังหวัดเหนือ ค่าฝุ่นพุ่งยาวถึง 11 มี.ค. แนะนำสวมแมสก์-งดกิจกรรมกลางแจ้ง</p>	-
<p>สนับสนุน Smart phone ให้ อสม. สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- ผู้ใช้ FB: Somsak Cheungtrakul โพสต์ว่า อยากเห็นนโยบายสนับสนุน Smart phone ให้ อสม. รายงานผลการปฏิบัติงานออนไลน์ จำเป็นมากสำหรับ อสม. ยุค 5Gๆ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เรียกร้องยกเลิกใช้ไขมันทรานส์</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (thebangkokinsight)</p> <p>- องค์การอนามัยโลก เรียกร้องให้ยกเลิกการใช้ “ไขมันทรานส์” ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วโลก ภายในปี 2566 เนื่องจากเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรปีละกว่าครึ่งล้านคน โดยผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันทรานส์มักพบในขนมอบ และน้ำมันปรุงอาหาร</p>	-